


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง 
สมัยวิสามัญที่ 1  ประจำปี 2566 

วันที่  21 กันยายน  2566  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริการตำบลบ้านม่วง 

........................................................... 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา   วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2566  ได้ตรวจนับจำนวน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและ     
ที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงอันทรงเกียรติแห่งนี้ 
จำนวน  7  คน  ครบองค์ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภา การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 

หากสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือคำผิดขอเรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขข้อความ 
ประธานสภา ถ้าไม่มีการแก้ไขข้อความ ขอให้ท่านสมาชิกได้ลงมติ เพ่ือให้การรับรองครับ 
มติที่ประชุม ให้การรับรอง  7  เสียง เป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสู่ที่ประชุมพิจารณา 

4.1 ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวสุรัตนา  แสงคำ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดิฉันนางสาวสุรัตนา  แสงคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุญาตชี้แจง

รายละเอียด ดังนี้ 
 1. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น  จำนวน 10,000 บาท  
 ข้อความเดิม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว  เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น  จำนวน 10,000 บาท เพื่อจัดหา
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย 
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1) มีหัวก๊อกจ่ายน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน 1 หัว  น้ำเย็น 1 หัว 
2) เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพ้ืน ระบบต่อท่อประปา 
3) มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง  
4) ความจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 
5) ความจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร 
6) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม  
7) ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะก่ัว 
8) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด – ปิดน้ำ 
9) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ  
10) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์  50 เฮิรตซ์  
11) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ตามราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคา
ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 

ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 10,000 บาท เพื่อจัดหา
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง  ประกอบด้วย  
1) มีหัวก๊อกจ่ายน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน 1 หัว  น้ำเย็น 1 หัว 
2) เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพ้ืน 
3) ความจุถังเก็บน้ำร้อน-น้ำเย็น ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ  
5) ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ตามราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคา
ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 
 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคกอาน จากถนน 211  ถึงไร่ 
นายสุเทพ กองมา บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 7 จำนวน  200,000 บาท 

   ข้อความเดิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคกอาน 
จากถนน 211 ถึงไร่นายสุเทพ กองมา บ้านภูเขาทอง หมู ่ที ่ 7 จำนวน  
200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายคกอาน จากถนน 211  
ถึงไร่นายสุเทพ กองมา  บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 7  ปริมาณงาน  กว้าง 3 เมตร 
ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   หน้า 78  ข้อ 69 
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ข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคกอาน 
จากถนน 211 ถึงไร่นายสุเทพ กองมา บ้านภูเขาทอง  หมู ่ที ่ 7  จำนวน  
200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายคกอาน จากถนน 211  
ถึงไร่นายสุเทพ กองมา  บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 7  ปริมาณงาน  กว้าง 3 เมตร  
ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  หน้า 78  ข้อ 69 
ขอชี้แจงรายละเอียดเท่านี้ค่ะ 

ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  จำนวน   7  เสียง   มติเป็นเอกฉันท์ 
  

4.2 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 
โดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
4.2.1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่การเกษตร สายคกอาน  

จากถนน 211 ถึงไร่ นายสุเทพ กองมา บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 7   
  จำนวน 200,000 บาท 

ประธานสภา เชิญผู้อำนวยการกองคลังที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสุนันทา  คำสรดี เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองคลัง ดิฉัน นางสุนันทา  คำสรดี ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 ข้อ 59  
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่ง  เนื่องจาก
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่การเกษตร สายคกอาน จากถนน 211 ถึงไร่ 
นายสุเทพ กองมา บ้านภูเขาทอง หมู ่ท ี ่  7  จำนวน 200,000 บาท นี้            
ซึ่งทาง อบต.บ้านม่วงได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ของป่าไม้และต้องรอป่าไม้อนุญาต
ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้  จึงขออำนาจสภาอนุมัต ิกันเงิน ซึ ่งเป็น
ปีงบประมาณ ปี 2566 จึงได้นำเข้าสภาเพ่ือขอกันเงินในครั้งนี้ค่ะ 

ประธานสภา เชิญท่านคาเชน ครับ 
นายคาเชน  เหลืองาม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
รองประธานสภา ผมนายคาเชน  เหลืองาม  รองประธานสภาฯ  ขออนุญาตสอบถามครับ         

การขออนุมัติกันเงินนี้เป็นเงินส่วนไหน เงินงบประมาณหรือเงินสะสมครับ 
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นางสุนันทา  คำสรดี เป็นเงินงบประมาณ ปี 2566 ค่ะ ไม่เกี่ยวกับเงินสะสม เพราะเราต้องกัน
ผู้อำนวยการกองคลัง งบประมาณส่วนนี้ไว้เพื่อไม่ให้งบประมาณตกไปเป็นเงินสะสมค่ะ สำหรับ 
 โครงการนี้โครงการเดียวค่ะ 
ประธานสภา ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบแล้ว   

มีท่านใดสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
 ขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  จำนวน   7  เสียง   มติเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภา เห็นว่าได้ประชุมกันมาเป็นเวลาพอสมควร ขอพักประชุมไว้ก่อนเพ่ือให้ผู้มา 
 ประชุมรับประทานอาหารเที่ยง เป็นเวลา  1  ชั่วโมง  
  

 เมื่อได้เวลา ๑๓.๐๐ น. เลขานุการสภาฯชั่วคราว ได้เชิญสมาชิกและผู้ร่วมประชุมเข้าห้องประชุม เมื่อที่
ประชุมพร้อม ประธานสภาดำเนินการตามวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อเสนอ สอบถาม อะไร เชิญครับ 
นายสุดเขต  สรรพกรรัมย์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ผม นายสุดเขต  สรรพกรรัมย์  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5  บ้านวงัมน  มีข้อสอบถาม

3  เรื่อง  ดังนี้ 
 1. เรื่องการขยายไฟฟ้าแรงสูง อยากขอหม้อแปลง 
 2. เรื่อง การก่อสร้างถนน คสล.สู่พ้ืนที่การเกษตร สายภูฮ่อม   
 ซึ่ง 2 โครงการนี้พอจะเพ่ิมเติมได้ไหมครับ  
 3. เรื ่องรางระบายน้ำเสียทางเข้าหมู ่บ้านวังมนครับเป็นปัญหามานานแล้ว         

แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขผมก็พอจะเข้าใจครับเพราะติดเรื่องเจ้าของพื้นที่           
แต่ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจกับเราครับ เพราะชาวบ้านเขาก็เข้าใจว่าท่านนายกจะ
แก้ปัญหาให้ได ้ก็ขอนำเรียนเท่านี้ก่อนครับ 

ประธานสภา เชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิก หมู่ 5 บ้านวังมนครับ ที่ได้นำเสนอปัญหา
ในพ้ืนที่ของหมู่บ้านเข้าสู่ที่ประชุมสภาในวันนี้ครับ 

 1. การขยายไฟฟ้าแรงสูง ผมขอสอบถามก่อนว่าจะใช้เงินในข้อบัญญัติหรือ      
เงินส่วนไหน มีในแผนหรือไม่ก็ต้องไปตรวจสอบก่อนครับ 

 2.  เร ื ่องรางระบายน้ำเส ียทางเข้าหมู่บ ้าน ท่านก็น ่าจะทราบและเข้าใจ          
ในรายละเอียดเพราะได้นำเสนอในที่ประชุมหลายครั้งแล้ว ว่าเป็นโครงการ 
เกินศักยภาพของ อบต. แต่ผมก็ไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใดผมจะหางบประมาณ
ลงไป เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อน แต่ก็รอก่อนครับ ขอให้สมาชิกสภา      
ไปแจ้งให้ชาวบ้านได้รับทราบและเข้าใจในตรงนี้ด้วยครับ 
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 3. เรื่องก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่การเกษตร สายภูฮ่อม ในส่วนที่ผมได้รับปาก
กับชาวบ้าน ผมก็เข้าใจครับ สืบเนื่องจากในช่วงฝนตกชาวบ้านได้ทำหนังสือ
เข้ามายัง อบต. และผมได้นำเรียนท่านสมาชิกสภาและผู้ใหญ่บ้านแล้ว ซึ่ง
ช่วงนี้ฝนตก การสัญจรไปมาก็ไม่สะดวก ชาวบ้านก็จะลำบากในการเดินทาง 
ผมก็ได้สอบถามทางท่านแล้วว่าที่ดินแถวนั้นมีลูกรังไหม และให้รองสุวิทย์ไป
สอบถามทางเจ้าของพ้ืนที่ด้วย ผมจะเอารถแบล็คโครเล็กเข้าไปทำการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นก่อน แต่ยังติดช่วงนี้ฝนตกหนักผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ได้ 
รอฝนหยุดจะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ ก็ขอให้ท่าสมาชิกแจ้งกับชาวบ้านให้
เข้าใจด้วยครับ 

ประธานสภา ท่านสุดเขตมีข้อซักถามอีกไหมครับ 
นายสุดเขต  สรรพกรรัมย์ ไม่มีครับ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 
ประธานสภา   เชิญท่านต่อไปครับ สมาชิกสภา หมู่ 1 ครับ 
นางนิภาพร  พุทธชัย  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางนิภาพร พุทธชัย  สมาชิกสภา หมู่ที ่1          

บ้านตาดเสริม ก่อนอื่นขอขอบคุณท่านนายกนะคะที่ได้นำหินคุกไปซ่อมแซม
ถนนสายภูหลักหมื่น ทำให้ การเดินทางของพี่น้องที่สัญจรไปมาเส้นนั้นสะดวก
ปลอดภัยมากขึ ้นค่ะ และก็ขอสอบถามท่านนายกในงบประมาณ ปี 2567  
ท่านนายกจะมีแผนปรับเกรดถนนหรือเปล่า เพราะชาวบ้านได้สัญจรไปมา
เส้นทางถนนปากช่องตรงที่ขึ้นเนิน เส้นทางลำบาก อยากได้ปรับเกรดตรงเสน้นี้
ขอบคุณค่ะ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ในส่วนการปรับเกรดของงบประมาณ ปี 2567 ก็ตั้งไว้อยู่แล้วนะครับ
เพียงแต่รองบประมาณเข้ามาครับ และก่อนเข้าประชุมผมได้สอบถามไปยัง   
กองช่างงบประมาณการปรับเกรด ปี 2566 มีเหลือบ้างไหม ซึ่งในปีที่ผ่านมา
งบประมาณน่าจะเหลืออยู่ ซึ่งมีบ้านม่วงแจ้งปรับเกรดเข้ามา 2 เส้น มี 

 1. บ้านม่วง สายนาหว้ากับสายห้วยเหี้ย  
 2. บ้านโนนสว่าง สายหว้ยไร่  
 ซึ่งผมก็อยากสอบถามทางผอ.กองคลัง และรักษาการ ผอ.กองช่าง ครับ เพราะ

ผมเห็นว่าปลายฝนแล้วน่าจะเข้าปรับเกรดให้พ่ีน้องสัญจรไปมาสะดวกก่อน
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมาถึงครับ 

ประธานสภา เชิญ ผอ.กองคลังครับ 
นางสุนันทา  คำสรดี เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและ 
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของงบปรับเกรด ปี 2566 ก็ยังมีอยู่ แต่ว่าอีก

ไม่ก่ีวันก็จะสิ้นปีงบประมาณเราไม่น่าจะดำเนินการทัน จึงขอให้ใช้งบประมาณ 
ปี 2567  ในการดำเนินการค่ะ  

ประธานสภา   เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
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จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัด ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของปีงบประมาณและเป็นช่วงฝนตกหนักเกรงว่าจะ

ไม่ทัน ดังนั้นจึงขอเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ ปี 2567 น่าจะสะดวกกว่าครับ 
ขอนำเรียนแค่นี้ก่อนนะครับ 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดมขี้อสอบถามและเสนอนะนำเสนออีกไหมครับเชิญ  
นายคาเชน  เหลืองาม เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและ 
รองประธานสภา ผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถามไปยังฝ่ายการเงินครับ ขณะนี้เงินสะสม

ของเราว่ามีอยู่เท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ 
นางสุนันทา  คำสรดี เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้อำนวยการกองคลัง และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขณะนี ้เง ินสะสมของ อบต.บ้านม่วง มีอยู่  

11,000,000 ซึ่งในส่วนนี้ต้องการเงินสำรองจ่ายอุทกภัยวาตภัยออก 10% 
และกันเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ        
ซึ ่งต้นปีงบประมาณก็ต้องกันไว้หกเดือนถ้าปลายปีก็กันออกสามเดือนก็ได้  
หลังจากหัก สามารถนำมาจ่ายตามอำนาจหน้าที่ได้ 

ประธานสภา ท่านคาเชนมีอะไรอีกไหมครับ 
นายคาเชน  เหลืองาม เราจะได้ใช้ประมาณเท่าไหร่ครับ 
รองประธานสภา  
นางสุนันทา  คำสรดี งบประมาณท่ีใช้จ่ายได้ประมาณ 4 - 5 ล้านบาทค่ะ และต้องมีเรื่องเสนอขึ้นมา 
ผู้อำนวยการกองคลัง ตามอำนาจหน้าที่ว่าจะต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนเพ่ือพ่ีน้องประชาชนค่ะ 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัด ผมขอนำเสนอในเรื่องการทำก่อสร้างในพ้ืนที่ป่าหรือพ้ืนที่ สปก.ครับ เราจะต้อง

ทำหนังสือไปยังเจ้าของพ้ืนที่ก่อนครับถึงจะทำได้และต้องได้รับการอนุญาตจาก
ป่าไม้ก่อนถึงจะนำเข้าสู่สภาได้ ไม่งั้นก็จะต้องตกไปครับผมขอนำเรียนที่ประชุม
ให้รับทราบกันก่อนครับ 

ประธานสภา เชิญท่านสมาชิกสภา หมู่ 4 ครับ 
นางสาวทับทิม  กาบแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวทับทิม กาบแก้ว สมาชิกสภา หมู่ที ่4         

บ้านห้วยค้อค่ะ ขอสอบถามเรื่องถนนสายห้วยนาแล้งที่บอกว่าจะไปซ่อมแซม
ภายในเดือนนี้ ซึ่งชาวบ้านก็รอค่ะและก็ท้วงติงมาว่าจะต้องให้ถนนขาดก่อนหรือ
เปล่าถึงจะทำค่ะ ดิฉันก็ชี้แจงว่าเป็นช่วงหน้าฝนให้รอหน่อยชาวบ้านก็ไม่เข้าใจ
และอีกเรื ่องค่ะเรื ่องไฟฟ้าทางหลวง ก็ได้แจ้งมานานแล้วยังไม่ได้ดำเนินการ
แก้ไขใดๆ ชาวบ้านก็ฝากสอบถามมาค่ะแล้วยังบอกว่าจะให้เป็นข่าวก่อนหรือ
เปล่าถึงจะไปแก้ไขค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา เชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ในส่วนเรื่องถนนปรับเกรด สายนาแล้ง ช่วงนี้มีฝนติดต่อกันหลายวัน    
ซึ่งถ้าดำเนินการไปแล้วพอฝนหยุดถนนเสียหายอีกก็ไม่สามารถไปดำเนินการได้            
ให้สมาชิกชี้แจงให้ชาวบ้าน เข้าใจและรับทราบด้วยครับ เพราะผมก็พยายามจะ
เข้าไปแก้ไขปัญหาทุกบ้านครับก็ใจเย็นๆกันก่อนครับ 
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ในส่วนของไฟฟ้าของ อบต. รองสุวิทย์พร้อมกองช่างก็เข้าไปซ่อมแซมให้ตามที่
แจ้งมาแล้ว ในส่วนของไฟฟ้าทางหลวง 211 ทาง อบต.ก็ได้ประสานไปตลอด 
อย่างที่เคยแจ้งสมาชิกแล้วว่า นายช่างที่รับผิดชอบเรื่องไฟฟ้ามีอยู่คนเดียว
รับผิดชอบทั้งจังหวัด ก็อาจล่าช้าไปหน่อยครับ และผมได้นำเสนอในที่ประชุม 
ในเรื่องของการที่ไฟฟ้าถนนหลวงดับตรงจุดไหน ขอพิกัดแต่ละบ้านก็ไม่ส่งมา 
ผมก็ได้แต่แจ้งไปว่าตำบลบ้านม่วง และบ้านหนองที่มาซ่อมแล้วดับนั้นผมก็ได้
แจ้งไปใหม่แล้วก็ต้องรอแต่ช่างก่อนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัด ในส่วนของถนนบ้านห้วยค้อ สายห้วยนาแล้ง ผมได้เข้าไปดูแล้วเป็นน้ำวนทำให้

ถนนขาดและทางเข้าไปก็ลำบากทำให้ผู ้ร ับจ้างจะเข้าไปทำงานก็ยากครับ         
จึงขอให้ท่านสมาชิกแจ้งกับชาวบ้านเป็นช่วงฝนหยุดตกก่อนครับจะดำเนินการ
ให้ครับรบกวนแจ้งชาวบ้านด้วยครับ 

ประธานสภา ท่านทับทิมมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมครับ 
นางสาวทับทิม  กาบแก้ว ขอขอบคุณค่ะจึงจะได้นำเรียนชี้แจงให้กับชาวบ้านได้รับทราบต่อไปค่ะ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4  
ประธานสภา เชิญท่านสมาชิก หมู่ 6 ครับ 
นายพิชิต  สีหะราช เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิชิต  สีหะราช สมาชิกสภา หมู่ 6 

บ้านโนนสว่าง  ขอสอบถามเรื่องดิน ที่ท่านนายกได้นำมามอบให้กับทางหมู่บ้าน
โนนสว่างที่จะปลูกดอกไม้หน้าโรงเรียน มีแต่หินปลูกไม่ได้เลยจะทำอย่างไรครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับในเรื่องดินครับผมก็ขอมาจากผู้รับเหมาผมได้ประสานผู้ใหญ่แล้วว่า
ถ้าเป็นหินไม่ต้องเอาก็ยังให้ผู ้รับเหมาเอาลงอยู่  แต่ผมก็จะหาดินมาให้ใหม่           
รอไปก่อนและส่วนของดอกไม้ผมก็ประสานกับผู้ใหญ่ทางบ้านแล้วว่าจะไปซื้ อ
ดอกไม้ที ่ภูเร ือ ขอผู ้ใหญ่บ้านสนับสนุนรถและน้ำมันเพื ่อไปขนมาช่วยกัน
ประมาณเดือนตุลาคมนี้ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมก็น่าจะออกดอก
สวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวพอดี ผมอยากปรับภูมิทัศน์ตำบลเราสวยงามและ        
ฝากสมาชิกแจ้งผู้ใหญ่กับทางโรงเรียนเดินสายน้ำไว้ด้วยอย่ารอแต่ อบต.ไปทำ     
ก็อยากให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วยกันถ้าหมู่บ้านไหนอยากปรับปรุงภูมิทัศน์ ก็แจ้ง
มาครับผมก็ยินดีสนับสนุนครับก็ฝากรองคาเชนครับในเรื่องการสนับสนุนรถ       
ไปเอาดอกไม้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ท่านพิชิตมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
นายพิชิต  สีหะราช ผมจะประสานเรื่องนี้กับทางผู้อำนวยการโรงเรียนให้ด่วนครับและอยากเสนอให้ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 เวลาประชุมสภาอยากให้ฉันเจ้าหน้าที่ขึ้นมาประชุมให้ครบครับมีอะไรจะได้

สอบถามไม่ใช่ถามแต่นายกกับหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
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นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่างอยู่แล้วมีอะไรก็
สอบถาม ผอ.กองช่างได้ครับ ท่านก็จะประสานไปยังนายช่างอีกทีแต่ถ้าต้องการ
คราวต่อไปก็จะเชิญช่างข้ึนมาด้วยก็ได้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ 
นางสาวฐณิชชา  ทองสะโคม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวฐณิชชา ทองสะโคม  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

สืบเนื่องจากที่ว่าทาง อบต.บ้านม่วง ได้เป็นตัวแทนของสาธารณสุขอำเภอสังคม
ให้ อบต.บ้านม่วงและอบต.นางิ้ว ได้รับเลือกเป็น อปท. เพื่อให้เข้าร่วมพัฒนา      
เมืองชุมชนที่เหน็มิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี 2567 ซึ่งได้รับ
การประสานงานจากสาธารณสุขอำเภอสังคม ห่วงการประเมินก็ประมาณเดือน
พฤษภาคม ซึ่งในการเข้าร่วมประชุมที่หนองคายที่ผ่านมาในการประเมินชุมชน
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการนั้น ตัวชี้วัดมีอยู่ 8 ตัวชี้วัดจึงขอนำเสนอกับ
สมาชิกสภาทุกท่านร่วมกันพิจารณาบางโครงการอาจสถานที่ที่เราจะขับเคลื่อน
งานกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเราจะประเมินอยู ่3 ครั้ง 3 ปี ปีที่ 1 พฤษภาคม 2567  
ปีที่ 2 พฤษภาคม 2568 ปีที่ 2 พฤษภาคม 2569ตัวชี้วัดมีอยู่ 8 ด้าน ดังนี้ 

 1.เป็นสถานที่ภายนอกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ทางลาด ทางชัน ห้องน้ำ        
ที่จอดรถที่ได้มาตรฐาน มีแบบขนาดห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็ต้องมีกริ่ง มีราวจับ
สำหรับผู้สูงอายุผู ้พิการที่เข้ามาใช้บริการ ถ้าเกิดเหตุสามารถเข้าช่วยเหลือ  
อย่างทวงทันท่วงทีและท่ีจอดรถต้องได้มาตรฐาน 

 2.ระบบขนส่ง ยานพาหนะ ในเรื ่องของป้ายรถเมล์ สถานที่ที ่จะให้บริการ          
ด้านที่อยู่อาศัยของผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีการสะอาดรอบด้าน ห้องน้ำถูกสุขอนามัย
และการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทางสังคมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสาธารณะต่างๆ 
ที่เข้าร่วมกับชุมชนสังคมในหมู่บ้านของท่าน การให้การเคารพ การยอมรับ  
ของผู้สูงอายุและผู้พิการในงานกิจกรรมด้านต่างๆ อาจจะเป็นการประกาศ     
ยกย่องในหมู่คนที ่ให้เกี ่ยวกับสาธารณะ ในเรื ่องการมีส่วนร่วมในการเป็น
พลเมืองดี การจ้างงานให้ผู ้สูงอายุและผู้พิการ เช่น อบต.ก็จะมีการแจ้งงาน     
ที่ว่างงาน เป็นการจ้างงานในผู้พิการและในการสื่อสารและการให้ข้อมูลและ 
การประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พิการและผู ้สูงอายุทุกคนในชุมชนและการบริการ
สุขภาพ ต้องอิงกับ รพ.สต. ในเรื่องงาน สปสช.อยู่แล้ว ซึ่งต้องให้การบริหาร
จัดการทุกๆ ด้านสิ่งสำคัญที่ขอให้นำเรียนที ่ประชุมคือเราจะต้องพิจารณา       
ในเรื ่องการจัดการในที่สาธารณะสถานที่ออกกำลังกายที่พักผ่อนหย่อนใจ         
ของผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งในแผน ปี 2567 อาจจะต้องมีการกำหนดสถานที่          
ที ่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ตรงไหนที่จะเป็นสถานที่ชุมชนสำหรับพักผ่อน 
หย่อนใจให้กับผู้พิการและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการอย่างทั่วถึงได้ 
ซึ ่ง  3  ปีนี ้เค้าจะพยายามขับเคลื ่อนงานในทุกๆ องค์กร ซึ ่งปีแรกเราอาจ               
จะมีไม่ครบทุกด้านแต่ปีที ่2 ปีที ่3  จะต้องพยายามผลักดันให้ครบทุกด้าน       
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     จึงขอนำเรียนสู่ที่ประชุมในการบริการสถานที่สาธารณะที่พักผ่อนว่าตำบลเรา
จะมีสถานที่ตรงจุดไหนที่จะวางแผนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้  ซึ่งก็จะมีหลาย
ด้านให้ขับเคลื่อน โดยจะมีท่านผู้ว่าจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด จะเข้ามาทำการ
ประเมิน อบต. ซึ่งทาง อบต.จะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อทำการรองรับการประเมิน
และก็จะเวียนไปทุก อบต. ซึ่งทุกที่จะใช้โครงการและงบประมาณ เพื่อผลักดัน
โครงการ สปสช.ให้มากที่สุด จึงอยากให้ทุกท่านช่วยผลักดันโครงการเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการจัดการบริการสาธารณะในด้าน
ต่างๆ ของแต่ละชุมชน จึงอยากให้ทุกท่านช่วยกันวางแผนออกแบบร่วมกัน     
ในการขับเคลื ่อนงานโครงการสังคมเมืองน่าอยู่  ซึ ่งในปี 2568 เป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้ว  ในเรื่องของ
งานผู้สูงอายุ งานผู้พิการ จึงขอนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ 

ประธานสภา เชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ในวาระอ่ืนผมมีเรื่องอยากนำเรียนที่ประชุม  2  เรื่องครับ 
 1. เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ฝากท่านสมาชิกสภาให้ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน 

ถ้าจะทำโครงการและขอให้แต่ละหมู่บ้านเสนอมาแล้วจะให้ทางกองช่างออกไป
สำรวจโครงการต้องมีอยู่ในแผน ปี 2567 ครับ เตรียมการไว้เลยครับก็จะให้
นายช่างสำรวจและประเมินการราคาตามนั ้นครับ  ถ้าเราได้โครงการแล้ว       
เราจะต้องได้ขออนุญาตกรณีเป็นพื ้นที ่ป่าหรือ สปก. แล้วเราก็จะได้เอามา
ประชุมกันก็ขอให้ประสานได้เลยครับ 

 2. ฝากท่านประธานสภาไปยังสมาชิกทุกท่านในการทำงานนั้นเราอยู่กันแบบ     
พี่น้องมีกันอยู่แค่นี ้บางทีเราเอาเรื ่องของหน่วยงานไปพูดข้างนอกโดยที่ไม่รู้      
แน่ชัดทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรครับผมรักทุกคนเท่ากัน ผมตั้งใจในการ
ทำงานมากบางทีการพัฒนาก็จะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม เช่น หมู่บ้าน
ใหญก่็ปัญหาเยอะก็จะดูแลมากหน่อย บ้านเล็กกว่าปัญหาน้อยก็อาจจะดูเหมือน
ไม่ดูแลกัน บางทีการพัฒนาก็ต้องเอางบประมาณส่วนตัวลงไปทำทุกคน               
ก็ช่วยกันเพราะชาวบ้านเดือดร้อนผมคิดว่าไม่มีผู้บริหารคนไหนทำ อาจจะมี 
ส่วนน้อย  ยกตัวอย่างเช่น ซอยบ้านนายวิรัตน์ พรมสังขาร บ้านม่วง ผมก็เอา
งบประมาณส่วนตัวไปดำเนินการประมาณ 20,000 กว่าบาท ในส่วนนี้บางครั้ง
ผมเห็นชาวบ้านเขาพูดเพราะอาจจะไม่เข้าใจว่านายกเอาพนักงานมาทำ        
ผมขอนำเรียนที่ประชุมด้วยว่าผมไม่ได้รับเหมาผมใช้เงินส่วนตัว  ฝ่ายบริหาร
เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันเพราะพ่ีน้องชาวบ้านเดือดร้อน จึงขอฝากพวกเราทุกคน
ชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจถ้าพูดไปแล้วก็เกิดความเสียหายได้ บ้านม่วงผมก็ทำ    
ทุกอย่างที่เป็นการแก้ปัญหาของชาวบ้าน เช่น ระบายน้ำหน้าบ้านช่วยดาวและ
ผมยังมีโครงการที่อยากแก้ไขตรงบ้านนายกโจ้ที่น้ำท่วมขังอยู่ตอนนี้ ใช้ปั๊มดูดน้ำ
ออกค่าไฟผมก็จ่ายให้เองและผมก็อยากจะแก้ไขด้วยการใช้ท่อ 4-5 เส้น
เชื่อมต่อลงไปตรงทางหลวงชนบทน่าจะแก้ไขได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งก็อยากฝากท่าน
สมาชิกสภามีอะไรก็เดินเข้ามาคุยกับผมได้ ผมมาทำงานทุกวัน ซ่ึงผมได้คุยกับ 
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 ทางผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ซอยบ้านนายวิรัตน์ พรมสังขาร งบประมาณ      
ในแผน ปี 2567 จำนวน 80,000 บาท นั้น ผมก็เห็นว่ามีความจำเป็นและ
แก้ปัญหาให้ชาวบ้าน ผมก็ได้เอาเงินส่วนตัวไปดำเนินการให้ เพราะปี 2566  
โครงการนี้ไม่มี จะมาว่าผมเอาโครงการไปรับเหมามันไม่ใช่ครับก็ขอให้แก้ข่าว     
ตรงนี้ด้วยครับให้ชาวบ้านได้เข้าใจผมบอกตรงๆ อะไรที่ทำแล้วผิด ผมไม่ทำและ
ผมก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนถ้าอะไรที่ทำแล้วผิดไม่ต้องทำเพราะถ้าทำผิดมาก็ว่าเรา
โกงไม่ดีหรอกครับ ขอให้เชื่อใจผมและการบริหารงานเป้าหมายของผม ตอนนี้
กำลังหางบประมาณมาทำหลังคาสถานที่นั่งพักผ่อนที่น้ำตกธารทิพย์ จะซื้อ
ตามที่ร้องขอมา เราจะเอางบจากอบต.ไปทำไม่ได้ครับแต่ผมไปดูสภาพแล้ว
หลังคาพุพังจริงๆ ผมก็เลยจะซื้ออโรซิงค์ไปเปลี่ยนยาว 4.5 เมตร ประมาณ 
20,000 บาท ไปซ่อมแซม จึงเป็นที่มาของบ้านตาดเสริมว่าปีนี้พอก่อนให้ไป
ช่วยบ้านอื่นด้วยและบ้านหนองด้วยครับ ส่วนบ้านห้วยค้อ หมู่ 4 บ้านหลังที่อยู่
ข้างวัดที่อยากได้หิน 1 รถ ไปถมทางเข้าบ้าน ผมก็จะช่วยนำหินไปให้ และ
จะแจ้งอีกทีจะไปวันไหนจะขอประสานทางรถขนดินก่อนครับส่วนบ้านวังมน 
ผมกำลังหาวิธีแก้ไข จะทำท่อ 8 เส้นๆ ละ 1,000 กว่าบาท  ยาวประมาณ 
100 เมตร ประมาณ 200 กว่าท่อน เชื่อมมาลงน้ำฮวยจะแก้ไขได้ประมาณ
หนึ่ง น่าใช้งบประมาณ 50,000 กว่าบาท แต่ถ้าจะแก้จริงๆ ให้ทางนายช่าง
คำนวณและงบประมาณ 600,000 ถึง 700,000 บาท และติดตรงเจ้าของ
ที่ดินอีกก็ต้องไปคุยกัน ส่วนบ้านไหนอยากปรับปรุงภูมิทัศน์ก็แจ้งมาได้เลยครับ 
ดอกไม้ผมก็จะหามาให้ครับ ผมก็ขอนำเรียนสมาชิกทุกคนมีอะไรก็เข้ามาหา    
ผมได้เลยครับผมอยากให้ทุกคนไม่แบ่งแยกไม่ว่าทั้งฝ่ายปกครองด้วย ก็อยากให้
ช่วยๆ กันครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา เชิญท่านรองนิติธรครับ 
นายนิติธร  แก้วพวง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม 
รองนาย อบต. ทุกท่าน ผมนายนิติธร  แก้วพวง รองนายก อบต. ขอเสริมจากท่านนายก สิ่งที่

ท่านนายกได้เข้าไปพัฒนาโดยใช้เงินผู ้บริหารประมาณครึ ่งล้านแล้วครับ
ยกตัวอย่าง บ้านม่วงประมาณ 150,000 บาท ล่าสุดทำลานคอนกรีตให้
นักกีฬาบ้านม่วง 30,000 บาท สิ่งไหนที่เห็นพนักงาน อบต.ไปทำไปพัฒนา 
นั่นแหละครับ ปรับปรุงภูมิทัศน์ราคาดอกไม้ประมาณ 70,000-80,000 บาท
แล้วครับและมีการถมดินถมตามบ้านก็หลายรถแล้วครับ ซึ่งผมก็ได้เห็นว่านายก
เราเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงนะครับ และผมได้เห็นความตั้งใจในการที่จะ
พัฒนาของท่านเพื่อตำบลเราจริงๆ ครับส่วนไฟฟ้าทางหลวงท่านนายกก็ได้
ประสานตลอดครับไม่ได้นิ่งนอนใจครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา ครับเชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต. เรียนประธานสภาท่านสมาชิกหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผมก็ขอเรียนสอบถาม รก.แทนปลัดครับ แต่ก่อนผมเคยคัดค้านการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร เช่น บ้านภูเขาทอง มีแต่หลอดไฟใช้งานไม่ได้ ดังนั้น   
ผมจึงอยากขอหม้อแปลงมิเตอร์มาติดตรงสายนาหว้ามีหลอดไฟอยู่ 12 หลอด 
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 ติดมาประมาณหนึ่งปีแล้ว จึงให้ช่างไฟเข้าไปดูแล้วว่าถ้ามีหม้อไฟติดจะใช้ได้เลย

ไหม เพราะเดินสายไว้แล้วครับผมขอปรึกษาท่านท่านรักษาการปลัดครับว่าเรา
จะต้องทำเรื่องไปหาไฟฟ้าหรืออย่างไร 

รก.ปลัด อบต. เรียนท่านประธานท่านสมาชิกหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉัน นางสุนันทา คำสรดี ผอ.กองคลัง รก.ปลัด อบต. ขอประสานทางไฟฟ้า      
ก่อนค่ะ เพราะบางทีถ้าเป็นไฟฟ้าสาธารณะทางไฟฟ้าก็ให้ใช้ฟรีหรือเราต้องทำ
อย่างไรขอปรึกษาช่างการไฟฟ้าก่อนค่ะ 

นายก อบต. ครับอีกเรื ่องครับ บ้านม่วง หมู่ 2 ผมจะปลูกดอกไม้จากหัวสะพานทางแยก    
นางิ้ว 2 ข้างทางจะเอาท่อมาลงและนำดอกไม้มาปลูกอยากให้ท่านสมาชิกสภา
อบต. ประสานชาวบ้านแต่ละหลังส่วนทางหลวงผมจะประสานอีกทางหนึ่ง       
ผมอยากให้มันดูสวยงามมีดอกไม้สอดคล้องกับหน้าอบต.เรา ส่วนไฟประดับ
ตกแต่งก็จะทำเหมือนเดิมในช่วงหน้าหนาวประมาณพฤศจิกายน 2566 ถึง
กุมภาพันธ์ 2567 กำลังให้ช่างสำรวจหลอดไฟชุดเดิมอยู่ว ่าใช้ได้ไหมครับ        
มี 3 จุด ที่วัดแก้วเสด็จชัยมงคล หน้า อบต. หนองปลาบึก ครับ จะใช้นั่งร้านทำ
มี 8 ชุดๆ ละ 4 ตัว จะทำตรงทางแยกนางิ้ว  1 จุด และจะประดับไฟก็น่าจะ
ประมาณ เดือนนี้ และครับส่วนบ้านม่วงผมจะประสานทางผู้ใหญ่บ้านว่าจะทำ
ไฟต้นปาล์มไปติดตรงหัวสะพานฝั่งทุ่งนาจะให้ความสวยงามและเกิดแสงสว่าง
ตรงจุดนั้นด้วยครับอีกเรื่อง หนึ่งท่านสมาชิกห้วยค้อ หมู่ 4 มีผลิตภัณฑ์ที่มาขาย
ก็มาขายที่ศูนย์ OTOP บ้านภูเขาทองได้เลยเพราะประธานลุ่มน้ำโขง หมู่ 7         
จะได้มาเช่าที่ตรงนั้นก็จะขอประชาสัมพันธ์หมู่บ้านไหนอยากเข้ามาขายสินค้า     
ก็มาได้เลยครับศูนย์ OTOP ที่บ้านภูเขาทองครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา มีท่านสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติมอีกไหมครับเชิญท่านรองครับ 
รองประธานสภา เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอสอบถามเรื่องงานแข่งเรือตอนนี้ประชุม
พูดคุยถึงไหนชี้แจงด้วยครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานท่านสมาชิกหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เรื่องงานแข่งเรือผมได้ประสานกับหัวหน้าสำนักปลัดบ้างแล้วครับแต่ถ้าจะเอา
วันออกพรรษาก็จะติดกับงานที่อำเภอจัดก็เลยว่าจะเอาเป็นหลังออกพรรษา
หรือจะเอาวันลอยกระทงกันดี ผมก็จะนัดประชุมอีกทีครับส่วนเรือนั้นผมก็ได้คุย
กับทางฝ่ายปกครองแล้วเห็นของภูเขาทองก็ได้มาแล้ว เรือ 5 คน เป็นเรือไม้    
3 แผ่น บ้านตาดเสริมทำแล้วไม้ไปทำที่ท่าบ่อได้ 2 ลำ ว่าจะทำให้บ้านห้วยค้อ 
1 ลำ  ส่วนบ้านอื่นก็ฝากสมาชิกประสานกับปกครองด้วยครับ ส่วนสถานที่วัน
เวลากติกาจะนัดมาประชุมอีกครั้งหนึ่งอยู่กับ ส่วนเรื่องเสื้อผมได้เตรียมไว้แล้ว
จากผู้สนับสนุนสำหรับฝีพายและเจ้าหน้าที่เวลาลงแข่งก็จะให้ใส่เสื ้อลงแข่ง       
เพื่อจะได้ภาพให้กับผู้สนับสนุนเขาด้วยนะครับน่าจะหมู่บ้านละ 1 โหลครับ 
ขอบคุณครับ  
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